

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
1.	ภัยบุคคล -ครู กับ นักเรียน	<p>1. โรงเรียนกำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองโดยไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในการทำความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียนสามารถทำได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าเหตุและให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน</p> <p>3. โรงเรียนเชิญนักจิตวิทยา มาสร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไปจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และการอบรมเลี้ยงดู</p> <p>4. ผู้บริหารโรงเรียนกำกับติดตามไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียน ด้วยวิธีความรุนแรงหรือแบบกลั่นแกล้ง ความโกรธหรือความพยาบาท โดยคำนึงถึงอายุของนักเรียนและความร้ายแรงของพฤติกรรมประกอบการลงโทษด้วย เพื่อที่จะแก่นิสัยความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียน</p> <p>ในการนี้ ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติผิด กฎระเบียบ กฎหมาย ต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนทราบพร้อมระบุเหตุและการลงโทษการกระทำความผิด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ซึ่งมีการลงโทษผู้กระทำความผิด มี 4 สถาน ดังนี้</p> <p>(1) ว่ากล่าวตักเตือน : ใช้ในกรณีนักเรียนกระทำความผิดไม่ร้ายแรง</p> <p>(2) การทำทัณฑ์ : ใช้ในกรณีนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน หรือกรณีทำให้เสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่ซื่อสัตย์สุจริต การทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือและเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด และรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย</p> <p>(3) การตัดคะแนนความประพฤติ : ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษา กำหนด และให้ทำบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐาน</p> <p>(4) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทำความผิดที่สมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางกระทรวงกำหนด</p> <p>5. โรงเรียนจัดให้มีการประเมินสภาวะทางอารมณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ</p>
	- ครู กับ บุคคลอื่น	<p>1. โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ในแต่ละภาคเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งหาหรือแนวทางในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน</p>

		<p>2. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่กระทำผิด กฎ ระเบียบ กฎหมาย ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบพร้อมระบุเหตุและการลงโทษการกระทำ ความผิด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ นักศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งมีการลงโทษผู้กระทำความผิด มี 4สถาน ดังนี้</p> <p>(1) ว่ากล่าวตักเตือน : ใช้ในกรณีนักเรียนกระทำความผิดไม่ร้ายแรง</p> <p>(2) การทำทัณฑ์ : ใช้ในกรณีนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสียชื่อเสียงและเกียรติ ศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษาหรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ ยังไม่เช็ดหลาบการทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ ความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย</p>
		<p>(3.) การตัดคะแนนความประพฤติ : ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐาน</p> <p>(4.) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษาก่อทำ ความผิดที่สมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางกระทรวงกำหนด</p> <p>3. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของบุตรหลานของผู้ปกครอง ควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อที่จะบรรลุ วัตถุประสงค์ร่วมกัน</p>
	- ครู กับ ครู	<p>1. โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่น วันปีใหม่ วันรายอ กีฬาครูภายใน โรงเรียน ฯลฯ</p> <p>2. ให้ความรู้เกี่ยวกับ วินัย กฎ ระเบียบ เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยปี ละครั้ง</p>
	- อื่น ๆ	—
2.	อุบัติเหตุ	<p>1. สำนวณสภาพอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพิเศษต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ</p> <p>2. โรงเรียนเน้นย้ำครู บุคลากรและ นักเรียน ในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทั้งในและนอก โรงเรียน</p> <p>3. ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ เช่น การว่ายน้ำ กฎจราจร ฯลฯ</p>
3.	สาธารณภัย	<p>1. ติดตาม ข่าวสาร จากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เสมอ</p> <p>2. ตัด ตกแต่งต้นไม้ ที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อการโค่นล้มลงมาในบริเวณโรงเรียน และรอบๆโรงเรียน</p> <p>3. จัดให้มีการขุดลอก คูระบายน้ำ ช่วงหน้าฝน ในบริเวณโรงเรียนและรอบๆโรงเรียน</p>